



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>ผจก.รายวัน 360</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีคลิปวิดีโอของหญิงสาวรายหนึ่งใน จ.หนองคาย ที่ใช้น้ำมันกัญชาที่ช่วยให้มีอาการดีขึ้นแทบจะใกล้หายป่วยจากโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายนั้น คณะแพทย์รพ.มะเร็งอุดรธานี พร้อมรพ.ท่าบ่อ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมอาการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทราบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะผ่าตัดมาหลายปี และตรวจพบมะเร็งลามไปตับ เริ่มใช้สารสกัดกัญชาตั้งแต่เดือนพ.ย. 2561 อาการที่ดีขึ้น คือ เหนื่อยน้อยลง กินอาหารได้มากขึ้น อาการแน่นท้องลดลง ต่อมาเดือนก.พ. 2562 พบก้อนมะเร็งที่เต้านม รักษาที่รพ.มะเร็งอุดรธานี แพทย์จึงเริ่มให้ยาเคมีบำบัด หลังเคมีบำบัด 3 รอบ ตรวจพบก้อนมะเร็งที่เต้านมและที่ตับมีขนาดเล็กลง จึงสรุปได้ว่า ผู้ป่วยใช้สารกัญชามาก่อนการใช้ยาเคมีบำบัด อาจมีผลดีด้านกระตุ้นความอยากอาหาร ลดอาการปวดท้อง ทำให้คนไข้หลับพักผ่อนได้ดีขึ้น จึงมีสภาพร่างกาย จิตใจโดยรวมดี ก้อนมะเร็งที่เต้านมและตับยุบตัวลงมากหลังจากได้รับเคมีบำบัด ซึ่งผู้ป่วยยืนยันที่จะรักษาที่รพ.มะเร็งอุดรธานี โดยใช้ยาเคมีบำบัดควบคู่ไปกับการใช้ สารสกัดกัญชาโดยวิธีป้ายใต้ลิ้น ซึ่งแม้ว่าผู้ป่วยจะใช้สารสกัดกัญชา แต่เซลล์มะเร็งยังแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ดังนั้นผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษามาตรฐานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ขอแนะนำประชาชนว่า สารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์หากนำมาใช้ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสม และต้องไม่ทิ้งการรักษาตามมาตรฐานที่มีอยู่ ซึ่งสารสกัดจากกัญชาอาจทำให้เกิดโทษได้ การใช้จึงต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ กรณีศึกษาของ “อานวย จันทร์ขาว” ชาวหนองคายที่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย แต่ใช้น้ำมันกัญชารักษา หลังหยุดใต้ลิ้น 2 ขวด ร่างกายฟื้นตัวเลยทำคีโมซ้ำและจุดตำมะเร็งหาย โดยได้เบอร์โทรศัพท์ของแพทย์เรียกชื่อว่า “เสธ.โบ” มาจากเพื่อนบ้าน แนะนำหยุดน้ำมันกัญชา ใต้ลิ้น 3 เวลา เช้า เที่ยง และก่อนนอน หลังใช้ได้ 2 ขวดรู้สึกดีขึ้นมาก กินข้าวได้ แข็งแรงดี จึงไปขอรับการรักษาที่รพ.มะเร็งอุดรธานี</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>คมชัดลึก ข่าวสด</p> <p>สยามรัฐ ไทยโพสต์</p> <p>ผจก.รายวัน360องศา</p> <p>มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า</p>	<p>จับโรงงานผลิตยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พลต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบความเชื่อมโยงของขบวนการผู้ผลิตยาลดความอ้วน จ.ปทุมธานี และ จ.กาฬสินธุ์ พบว่า โรงงานผลิตยา จ.กาฬสินธุ์ มีความเชื่อมโยงกับโรงงานผลิตยาลดความอ้วนยี่ห้อสินในเครือเมจิกรีน เจ้าของยอมรับว่ายาทุกตัวที่ผลิตมีส่วนผสมของไซบูทรามิน และใช้วิธีจ่ายยาเป็นชุดเพื่อลดอาการข้างเคียงของไซบูทรามินไม่ต่ำกว่า 7 ชนิด หากบริโภคเข้าไปปริมาณมาก อาจส่งผลให้ไตและตับทำงานหนักและวายเป็นพิษจนเสียชีวิตในที่สุด ส่วนลูกสาวเจ้าของโรงงานเป็นอดีตเภสัชกรที่ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพและถูกดำเนินคดีลักษณะนี้มาแล้ว อยู่ระหว่างรอลงอาญา 2 ปี</p> <p>ส่วนกรณีเจ้าของโรงงานอ้างว่ามีข้าราชการระดับสูงเรียกรับผลประโยชน์ ได้สั่งการให้ตำรวจ จ.กาฬสินธุ์ตรวจสอบและเชิญตัวเจ้าของโรงงานและลูกมาให้ปากคำในวันที่ 10 ก.ค. หากพบข้าราชการเรียกรับสินบนจริงจะถูกดำเนินคดีทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุด ขอให้ผู้เสียหายทั้งหมด 5,619 ราย เข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ ขณะที่ สคบ.เปิดเผยว่า บุคคลที่ผู้ต้องหาแอบอ้างว่าเรียกรับสินบน สคบ.ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่สคบ.แต่เป็นตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(ปปบ.)</p> <p>-ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ร่วมมือกับสสจ.กาฬสินธุ์และปทุมธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจค้นและจับกุมโครงข่ายผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตอาหารและบ้านพักอาศัยใน จ.กาฬสินธุ์ 3 แห่ง และ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง เมื่อวันที่ 6 ก.ค. พบพยานหลักฐานสำคัญ โดยเฉพาะบ. ดี.ดี.คอสมेट จก. ใน จ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบรายการยาชุดเดียวกับที่พบจากผู้เสียชีวิต และเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยจำนวนมาก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่อย.เคยแจ้งเตือนว่าตรวจพบไซบูทรามิน เช่น บาชิ (Baschi) ลิต้า (Li da) อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปลอม ได้แก่ ยาเฟนเตอร์มิน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตและขายส่งยาชุดลดความอ้วนที่แอบอ้างชื่อคลินิกต่างๆ ขายทางสื่อออนไลน์ โดยพบหลักฐานของยาระบุชื่อคลินิก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าปลอดภัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น เนชั่นทีวี สำนักข่าวไทย</p>	<p>การตรวจเชื้อเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจเชื้อเอชไอวีร้องเรียนรพ.แห่งหนึ่งในภาคใต้ ว่า ขณะนี้ สธ.ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย และเร่งช่วยเหลือเยียวยา อย่างไรก็ตาม ห้องปฏิบัติการรพ. ในสังกัด สธ. มีมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเลือด มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด มีความถูกต้อง แม่นยำและเชื่อถือได้ เพราะมีการตรวจสอบห้องแล็บอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และชุดตรวจผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนโดย ออย. โดยวิธีการตรวจมาตรฐาน กรณีผลเป็นบวก จะตรวจเลือดชุดแรกด้วยชุดตรวจ 3 ชุด และเจาะเลือดผู้ป่วยซ้ำอีกครั้งเป็นตัวอย่างที่ 2 เพื่อยืนยันตัวบุคคล กรณีผลเป็นลบ จะตรวจด้วยชุดตรวจ 1 ชุด หากผลเป็น “สรุปไม่ได้” ต้องนัดตรวจใหม่ 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน ซึ่งผลที่สรุปไม่ได้อาจเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้มารับบริการเพิ่งสัมผัสเชื้อมาและร่างกายยังสร้างแอนติบอดีไม่ถึงระดับที่ชุดตรวจจะตรวจได้ หรืออาจเกิดจากร่างกายของผู้มารับบริการสร้างสารที่ทำปฏิกิริยากับชุดตรวจ ทำให้ไม่สามารถแปลผลการตรวจได้ ทั้งนี้ แนะนำประชาชนทุกคนให้ป้องกันตนเอง รับผิดชอบตนเองและผู้อื่น โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และรับการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปรึกษาเอ็ดส์และท้องไม่พร้อม 1663 สายด่วน สปสช.1330 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ปัญหาบุคคลไร้สถานะ</p> <p>-เสนอข่าว นางปรีดา คงแป้น กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชุมชนไท กล่าวว่า ล่าสุดผู้ประสานงานสหประชาชาติลงพื้นที่ชาวเลที่เกาะเหลา และระบุว่าประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีปัญหาผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ขณะที่รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ระบุว่า ไทยมีผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 6 ล้านคน กลายเป็นกลุ่มชายขอบและเปราะบาง เพราะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐทุกด้าน ทำให้เสี่ยงต่อการถูกชักจูงเข้าสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายและอ่อนไหวในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำเนินการพิสูจน์สัญชาติไทยให้คนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยในส่วนของคนไทยพลัดถิ่น นักวิชาการประมาณการว่ามีประมาณ 38,000 คน ขึ้นทะเบียนแล้ว 18,000 คน ตกสำรวจ ถูกจำหน่ายชื่อโดยไม่เป็นธรรม และเกิดใหม่ประมาณ 20,000 คน อาศัยอยู่ใน 6 จังหวัด คือ ตรัง ตาก ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และพังงา</p> <p>นายวิวัฒน์ ตามี ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ กล่าวถึง ความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายคืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ว่า ล่าสุดวันที่ 7 มิ.ย. 2562 มท.สรุปตัวเลขรับรองการขึ้นทะเบียนเด็กที่ยังไม่ได้ถือครองสัญชาติไทย (เด็ก G) 3,200 คน จากทั้งหมด 6.7 หมื่นคน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวด้านการศึกษาแต่ไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวด้านรักษาพยาบาล จะมีการหารือกับสธ.เพื่อให้เสนอกรมพิจารณาคืนสิทธิให้เด็กกลุ่มนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ค่าชยะ</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 โดยมีเนื้อหาสำคัญ คือ ปรับเพิ่มอัตราค่าจัดเก็บชยะมูลฝอยบ้านเรือนทั่วไป จาก 20 บาท/หลัง/เดือน จะเป็น 80 บาท/หลัง/เดือน ส่วนอัตราการจัดเก็บของชยะประเภทอื่นๆ เป็นไปตามที่กำหนด</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโดยผ่านกระบวนการสหสาขาวิชาชีพ โดยสถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช ดำเนินการจัดโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพ เป็นการพัฒนาคณะลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21</p>
<p>มติชน</p>	<p>แอปฯ Herb ID</p> <p>-เสนอข่าว 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยฯ บ. ปตท. จก. (มหาชน) ม.มหิดล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง และกรมป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ (Thai Herbal Image Identification :Herb ID) หรือ Herb ID สามารถถ่ายภาพพืชสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ และจำแนกได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดใด รวมถึงรายละเอียดของพืชสมุนไพรนั้น เพื่อประชาชนเรียนรู้พืชสมุนไพรได้ด้วยตนเอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p>โรคมะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ช่วย ศ.พิเศษ พญ.อรัญญา ยันตพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชพร.ราชวิถี ให้ข้อมูลว่า มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม พบช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป แต่อาจพบได้ในคนที่อายุน้อยเช่น 20 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีคู่นอนหรือมีสามีหลายคน หรือสามีมีความสำส่อนทางเพศ ซึ่งทำให้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ การป้องกัน ควรเข้ารับ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีหลังการมีเพศสัมพันธ์ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ยกเว้นกับสามี หากยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อาจเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป โดยการตรวจ Pap test ร่วมกับการตรวจหาเชื้อ HPV ส่วนผู้หญิงอายุตั้งแต่ 9-26 ปี ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ควรฉีดวัคซีน HPV ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก</p>
เดลินิวส์	<p>ละครเพลงการกุศลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิรพ.เบตงเตรียมจัดกิจกรรมการกุศล "ด้วยแรงแห่งรัก : คีตจินตทัศน์ละครเพลงการกุศล...เพื่อรพ.เบตง" เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญและจำเป็น พร้อมสนับสนุนการพัฒนา รพ.เบตง โดยประธานจัดงานคือ นายพันธ์ภิรมย์ ไบหยก ซึ่งเคยไปรพ.เบตง และประทับใจการทำงานของบุคลากรที่กระตือรือร้นในการให้บริการผู้ป่วยเหมือนญาติของตัวเอง และ พญ.เป็ทมพันธ์ อนันตาทพงษ์ ผอ.รพ.เบตง มีความตั้งใจจริงในการพัฒนา รพ.เป็น Smart Hospital กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 29 ก.ย. 2562 ณ โรงละครอักษรา เวลา 14.00 น. และ 19.00 น. ชื่อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา</p>
ข่าวสด แนวหน้า	<p>ก๊าซแอมโมเนียรั่ว</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วที่โรงงานชำแหละไก่สดแปรรูป ถ.มิตรภาพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ส่งผลให้พนักงานหายใจไม่ออก อาเจียน จำนวน 18 คน นำตัวส่งรพ.แก่งคอย สำหรับสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ</p>
แนวหน้า	<p>ตรวจสอบโรงงานฝังกลบขยะ จ.สระบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัด ก.อุตสาหกรรม สั่งให้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงงานฝังกลบขยะแห่งหนึ่งในเขต จ.สระบุรี ก่อเหตุเดือดร้อนเรื่องน้ำเสียและกลิ่นเหม็น ประกอบด้วย 1.ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ ผู้แทน.สาธารณสุข 2.ภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 3.ภาคเอกชน เช่น โรงงาน และ 4. สถาบันการศึกษา หากพบการ กระทำความผิดจะสั่งการตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 อย่างเด็ดขาด</p>
เดลินิวส์ มติชน	<p>ตรวจขยะพิษ จ.สระแก้ว</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านหนองแก หมู่ 8 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ร้องเรียนว่ามีกรนำขยะอุตสาหกรรมจากรถยนต์และขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาทิ้งในป่าอนุรักษ์ไซไซเซิง เขียวหีบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง 40 นาย ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ควบคุมตัวแรงงานกัมพูชาที่ไม่มีใบอนุญาตส่งตัวให้ ตม. สระแก้วดำเนินคดีและเตรียมผลักดันกลับ ส่วนนายสาธิต ฐปทอง อายุ 46 ปี ผู้ดูแล ได้แจ้งข้อกล่าวหาการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ควบคุมสินค้าผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นายพิมเน ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า สคบ.เตรียมร่วมกับก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ โดย เมื่อไม่นานมานี้ สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอมยี่ห้อหนึ่งที่ขายอยู่ในท้องตลาดว่ามีคุณภาพแย่งแต่ราคาขายกลับสูงขึ้นเรื่อยๆ โดย สคบ.ได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย. ช่วยตรวจสอบ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch